

Số: 205/BC-HĐND

Phú Riềng, ngày 18 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND huyện về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp cuối năm 2023) HĐND huyện Khóa II, Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 12/12/2023, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức cho các Tổ đại biểu HĐND huyện họp để thảo luận, cho ý kiến về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu tại kỳ họp HĐND huyện thứ 8, (kỳ họp cuối năm 2023) Khóa II, Nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trên cơ sở biên bản họp của các Tổ đại biểu, Thường trực HĐND huyện tổng hợp báo cáo HĐND huyện kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND huyện, như sau:

1. Công tác chuẩn bị lấy phiếu

Thực hiện Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Công văn số 287/HĐND ngày 15/8/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu; Kế hoạch số 169/KH-HĐND ngày 10/10/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu, nhiệm kỳ 2021-2026; Thường trực HĐND huyện đã ban hành các văn bản hướng dẫn người được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị và gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và bản kê khai tài sản, thu nhập phục vụ việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp.

Đến thời hạn báo cáo, Thường trực HĐND huyện đã nhận đủ bản Báo cáo, bản kê khai tài sản, thu nhập của 15 người được lấy phiếu tín nhiệm và sao, gửi đến đại biểu HĐND huyện để nghiên cứu theo quy định.

Tại phiên họp tổ đại biểu HĐND huyện ngày 12/12/2023, 08 Tổ đại biểu HĐND huyện được chia thành 4 điểm thảo luận, tổng số đại biểu HĐND huyện 34 đại biểu, trong đó 29 đại biểu có mặt, vắng 5 đại biểu, gồm (Ông Võ Văn Nhân, Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, Bà Doãn Thị Mai Xuân, Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Ông Lê Minh Hùng, có lý do). Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ và thẳng thắn; cùng với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu thông qua các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp công dân và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện đã quan tâm nghiên cứu, thảo luận về việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND huyện đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.



2. Kết quả thảo luận của các Tổ đại biểu

Qua tổng hợp báo cáo của các Tổ thảo luận, Thường trực HĐND huyện nhận thấy, hầu hết các vị đại biểu HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo, chuẩn bị, tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp của Thường trực HĐND huyện; đồng thời nhấn mạnh:

- Việc lấy phiếu tín nhiệm là một trong những hình thức thực hiện quyền giám sát của HĐND huyện đối với người được HĐND huyện bầu; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

- Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm chu đáo theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội và Văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; quán triệt sâu sắc, đầy đủ để từng đại biểu Hội đồng nhân dân nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung, trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 và bảo đảm để đại biểu nhận thức sâu sắc trách nhiệm thay mặt cử tri và Nhân dân địa phương thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm đối với người được Hội đồng nhân dân bầu một cách thật dân chủ, thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác.

- Đại biểu HĐND huyện đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị và trách nhiệm của những người được lấy phiếu tín nhiệm; các báo cáo của cá nhân người được lấy phiếu tín nhiệm đã nêu được những ưu điểm và những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công phụ trách; đề ra giải pháp, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đại biểu HĐND không có ý kiến, kiến nghị cụ thể đối với người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp của HĐND huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND huyện về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Thường trực HĐND huyện tổng hợp báo cáo HĐND huyện.

Nơi nhận:

- TTHĐND, UBND, BTTUBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- LĐVP; CVVP.
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Soài